

คำกล่าวประกาศเกียรติคุณ
รองศาสตราจารย์นิจวรรณ เกิดเจริญ
อาจารย์ผู้เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม แพทยสภา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

แพทยสภามีนโยบายส่งเสริมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและเพื่อธำรงศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนิสิตนักศึกษาแพทย์ ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการตั้งแต่ในระดับโรงเรียนแพทย์ ทั้งนี้ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณอาจารย์แพทย์ และนักศึกษาแพทย์ที่มีคุณสมบัติน่าชื่นชมในด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในวันไหว้ครูของแต่ละสถาบันเป็นประจำทุกปี เพื่อเชิดชู ยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีที่ยึดปฏิบัติต่อไป

ผู้ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นอาจารย์แพทย์ผู้เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ คือ รองศาสตราจารย์นิจวรรณ เกิดเจริญ

รองศาสตราจารย์นิจวรรณ เกิดเจริญ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๔ ได้รับวุฒิปัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์ ปีพุทธศักราช ๒๕๓๗ และได้บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์แพทย์ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖

ประวัติการทำงานของอาจารย์

อาจารย์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ - ปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์นิจวรรณ เกิดเจริญ มีความขยันหมั่นเพียร วิริยะ อุตสาหะ ในหน้าที่ความรับผิดชอบ ในฐานะจิตแพทย์ อาจารย์ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโดยยึดผู้ป่วยเป็นสำคัญ ให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสม ให้คำปรึกษา และดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างดี

ด้านการเป็นผู้นำการประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์เป็นผู้ที่มุ่งมั่นและทุ่มเทในการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จนเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา

ตลอดระยะเวลาของการเป็นอาจารย์แพทย์ รองศาสตราจารย์นิจวรรณ เกิดเจริญ เป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน และครองงานในฐานะแพทย์ผู้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วย ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ และทำหน้าที่ครูแพทย์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรม มีความมุ่งมั่นในการสอนศิษย์ด้วยความเมตตา เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่ามีความประพฤติดีสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์แพทย์ ผู้เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรมสืบไป

บัดนี้ ขอเรียนเชิญท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากแพทยสภา แก่ รองศาสตราจารย์นิจวรรณ เกิดเจริญ